



คลองแก้วสิง โครงการลำไทรโยงโมเดล

IRPC ประกาศนโยบายทุ่มงบ 3% ของกำไรสุทธิ เพื่อ CSR

IRPC ทุ่มนโยบายนำงบประมาณ 3% ของกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ทำ CSR โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้านำโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ “ลำไทรโยงโมเดล” ขุดคลองแก้วสิง ณ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

“ด้วยนโยบายในมิติรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมในทุกระดับประเทศ และต้องการให้กรมดำเนินโครงการเพื่อเมือง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการกำหนดงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนในแต่ละปี เป็นอัตราร้อยละ 3 ของผลกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการช่วยสร้างความเป็นใจให้แก่ชุมชนและสังคม”

นายสุกฤดี อสุนกุลกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่า “พิธีลงนามของแก้วสิง โครงการลำไทรโยงโมเดล ณ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลำไทรโยงโมเดลต้นแบบของยง ตำบลลำไทรโยง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย IRPC ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประสาชการแห่ง องค์การหนองแก้ว และพี่น้องชุมชน ตำบลทรายดงคลองแก้วสิง เพื่อรับน้ำจากตบธรรมชชาติ และรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยขยิบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยครอบคลุมพื้นที่ บ้านโนนชัย หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลหนองแก้ว และ บ้านโพธิ์ หมู่ 1 บ้านหนองหลัก หมู่ 2 บ้านโนน หมู่ 5 ต.โพธิ์ไชย โดยคลองแก้วสิงที่ขุดขึ้น เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้ทำกิน ทำการเกษตรในฤดูแล้ง และนำดินที่ได้จากการขุดคลองมาปรับปรุงถนน เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านมีความสะดวกมากขึ้น”

นายธวัช อสุนกุล พู่ธารามการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่ “การขุดคลองแก้วสิงนี้ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ สบปรชช่วยยกระดับโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่ออนุรักษ์ อนุรักษ์ อนุรักษ์”

IRPC ได้แสดงความมุ่งมั่นโครงการลำไทรโยงโมเดล ที่ดำเนินโครงการกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประสาชการแห่ง กิปรสสนความสำเร็วมเป็นต้นแบบดำเนินการ โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย



คุณธวัช อสุนกุล พู่ธารามการจังหวัดศรีสะเกษ และคุณสุกฤดี อสุนกุลกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ร่วมพิธีลงนามคลองแก้วสิง โครงการลำไทรโยงโมเดล จ.ศรีสะเกษ